



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
อุทกภัย	1	กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจน้ำท่วมในภาคใต้ พื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 2 แสนไร่	เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร	2	เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งาม จากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ	FB: เรื่องเล่าชาวเกษตร
	3	เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งาม จากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ	เว็บไซต์ไทยแลนด์พลัส
	4	เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งาม จากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ	เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
	5	เกษตรกรพัฒนานิคมต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม	เว็บไซต์เดลินิวส์
	6	เกษตรกรพัฒนานิคมฯต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ยั่งยืน	เว็บไซต์ The World Bizs
ส่วนภูมิภาค			
ไข่ผ่า	7	สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฟาร์มไข่ผ่าโรงเรือนปิดแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร	เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
อารักขาพืช	8	สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน โรคและศัตรูข้าวในหน้าหนาว	เว็บไซต์ NBT Connex
ประชุม/อบรม	9	เกษตรเขต 2 จับมือเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด วางแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2568 ในพื้นที่ภาคตะวันตก	เว็บไซต์ newswit
คลินิกเกษตร	10	ร้อยเอ็ด จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมเกษตรกร	สถานีโทรทัศน์ NBT Ubon
	11	จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
	12	เกษตรกรประจวบฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างเนื่องแน่น	เว็บไซต์หัวหินสาร

ทบก.	13	เกษตรกรจังหวัดชัยนาทชนวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลตามรอบการผลิต เพื่อรับสิทธิ์สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท	เว็บไซต์ NBT Connex
------	----	--	---------------------

# กรุงเทพมหานคร

กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจน้ำท่วมในภาคใต้ พื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 2 แสนไร่



กรมส่งเสริมการเกษตรลงสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ภายใน 30 วัน สั่งจ่ายเงินอุดหนุน บรรเทาพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 203,086 ไร่ พร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนที่ตกมากในพื้นที่ภาคใต้(น้ำท่วมภาคใต้) เป็นช่วงภัยที่เกิดขึ้นในช่วง 21 พฤศจิกายน 67 – ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำชับเจ้าหน้าที่เกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันที พร้อมกำชับในการลดระยะเวลาขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใน 30 วัน และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดลงพื้นที่บูรณาการการทำงาน เพื่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันสถานการณ์

ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 94,206 ราย เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 203,086 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 56,513 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 14,406 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ จำนวน 132,167 ไร่

ทั้งนี้ จังหวัดสตูล หลังจากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเบื้องต้น พบว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และไม่มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย นอกจากนี้ พื้นที่ประสบอุทกภัยดังกล่าวประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 8 จังหวัด และยังไม่ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือ จำนวน 3 จังหวัดได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง สำหรับจังหวัดสตูล

และกำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน และพร้อมจะเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สามารถใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน ทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อย เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเกษตรกรจะต้อง ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับ

กรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ซึ่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีเงินอุดหนุนราชการในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความ ช่วยเหลือโดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติแต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็น การซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ อัตราช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด

สำหรับ ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช โดยเกษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้ง เดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชี ให้เกษตรกรโดยตรง ตามลำดับต่อไป ให้เกษตรกรระวางการแอบอ้างจากมิฉฉาซีหรือผู้ไม่หวังดีในการรับเงินด้วย นอกจากนี้ ได้สั่ง การให้เตรียมการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศทพ.) จำนวน 10 แห่ง ได้ จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็น อาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 70,000 ซอง ประกอบด้วย พริก มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ถั่วพู และกระเจี๊ยบเขียว และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง ได้ดำเนินการ จัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อขยาย จำนวน 7,000 ขวด พร้อมสนับสนุนเพื่อให้ เกษตรกรนำไปใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ำลด

.....



เกษตรกรพัฒนานาณิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้สัมผัสศักยภาพที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เชื่อมป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับทริปดังกล่าว ได้แก่

1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบต่อซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณรายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดใต้สวนเห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดด้านบน เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟ

ลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้ดูเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่นาตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม รมรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้หลากพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

.....

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จ.ลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับทริปรถไฟลอยน้ำ ได้แก่

1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอนิคมพัฒนา จ.ลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบตอซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่ม



ปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขยาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่มากเป็นอันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้พุ่มนานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดได้สวนเห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดด้านบน เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้อุณหภูมิเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและตมด้ากับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

.....



## สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

เกษตรกรพัฒนานิคมบริหารจัดการพื้นที่ดีเยี่ยม สร้างรายได้งามจากผลผลิตในไร่ ต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม เชื่อมโยงทริปรถไฟลอยน้ำ



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมพัฒนา จังหัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับทริปดังกล่าว ได้แก่

1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอนิคมพัฒนา จังหัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม

เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบต่อซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดได้สวนเห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดด้านบน เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดรสโบนาง พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้อุณหภูมิเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้านาพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

.....

## เกษตรกรพัฒนานิคมต่อยอดเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดนิยม



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับทริปดังกล่าว ได้แก่

1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบตอซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อ

จำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จาก การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขยาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้า ภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และ นกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิต เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดใต้สวน เห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดด้านบน เพื่อนำมาประกอบ อาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับ บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้ เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ต้น ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟ ลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้อุณหภูมิเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

.....



## เกษตรกรพัฒนานิคมฯต่อยอดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ยั่งยืน



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเกษตร รวมถึงได้สัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของชุมชน ทั้งนี้ เกษตรกรและชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตัวเอง และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้มีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกันได้อย่างลงตัว เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรและบริการท่องเที่ยว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปสู่ระดับธุรกิจการท่องเที่ยว พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่สมาชิกในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากกระแสการท่องเที่ยว “รถไฟลอยน้ำ” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจเข้ากับทริปดังกล่าว ได้แก่

1) ไร่คุณรายอง ของนายรายอง รื่นสนธ์ มีพื้นที่เพาะปลูก 75 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีความโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ โดยในช่วงฤดูฝน เกษตรกรจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ที่ 1 แล้ว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม

เกษตรกรจะเตรียมพื้นที่โดยไถกลบต่อซัง ลดการทำลายหน้าดินและความชื้นที่ยังสะสมอยู่ในดิน และจะเริ่มปลูกทานตะวัน เนื่องจากต้นทานตะวันเป็นพืชที่ไม่ต้องอาศัยน้ำมาก ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อจำหน่ายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่ เมื่อดอกทานตะวันเริ่มบานในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนมกราคม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมความสวยงาม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวที่ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่ง เป็นสีเหลืองไปทั่วทั้งไร่ นอกจากสามารถสร้างรายได้จากปลูกเพื่อขายเมล็ดทานตะวันแล้ว ยังสามารถสร้างได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากการขายสินค้าท้องถิ่น ทั้งนี้ ไร่คุณร่ายอง มีรายได้จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นทุนการผลิตไร่ละ 3,230 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 8,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 4,770 บาท ในขณะที่การปลูกทานตะวัน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 1,820 บาท รายได้เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาท กำไรเฉลี่ยไร่ละ 1,180 บาท และยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกปีละประมาณ 100,000 บาทด้วย

2) ไร่ทรัพย์ประยูร ของนายนราพล บุญขาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่เพาะปลูก 16 ไร่ จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร เป็นแหล่งเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน จำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชนิด และเป็นแหล่งผลิตเห็ดที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสวนเห็ดและถ่ายรูปกับภูมิทัศน์ที่มีการออกแบบการจัดสวนให้มีความเป็นธรรมชาติและร่มรื่นด้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งยังสามารถให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง เช่น กระต่าย ปลาคราฟ ม้า และนกแก้วได้ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ในสวนสามารถติดต่อสอบถามและรับชมการสาธิตเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืชนั้น ๆ ได้ ปัจจุบันทางไร่ทรัพย์ประยูรได้เพิ่มการปลูกผักกูดได้สวนเห็ด เพื่อเป็นการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายในสวนเห็ด จากการรดกระถางเห็ดด้านบน เพื่อนำมาประกอบอาหารภายในร้านอาหาร นอกจากนี้ทางไร่ทรัพย์ประยูรยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านกาแฟไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ทั้งนี้ ไร่ทรัพย์ประยูรมีรายได้จากพืชที่ปลูกตลอดปี ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 320 ตารางวา จำนวน 100,000 ก้อน ผลผลิตเฉลี่ยวันละ 100 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 70,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 240,000 บาท ผักกูด พื้นที่ปลูก 3 ไร่ ผลผลิตวันละ 300 กิโลกรัม มีต้นทุนการผลิตปีละ 51,000 บาท รายได้เฉลี่ยเดือนละ 900,000 บาท และเห็ดนางฟ้าภูฎาน พื้นที่ปลูก 16 ไร่ ผลผลิตปีละ 300 ตัน ต้นทุนปีละ 350,000 บาท รายได้ปีละ 500,000 – 600,000 บาท

ด้วยจุดเด่นของอำเภอพัฒนานิคมที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานคร จึงจัดเส้นทางท่องเที่ยว (Route Trip) แบบ One day trip โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม เป็นช่วง Unseen ของเส้นทางรถไฟลอยน้ำ โดยขบวนรถไฟจะวิ่งบนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และวิ่งผ่านอ่างเก็บน้ำทำให้อุณหภูมิเหมือนรถไฟวิ่งอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ได้บรรยากาศและดื่มด่ำกับวิวของเขื่อนกับขบวน Royal Blossom นอกจากนั้นในเข้าสู่ฤดูหนาวยังมีไฮไลต์สำคัญที่พลาดไม่ได้ คือ ไร่ทานตะวันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และไร่ไม้ประดับที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้านาพันธุ์ อยู่ใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของน้ำในเขื่อนได้ และเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

.....



## สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฟาร์มไข่ผ้าโรงเรือนปิด แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร



**สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครโซว์**

**ฟาร์มไข่ผ้าโรงเรือนปิด แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร**

ฟาร์มไข่ผ้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพี่เชื่อน (ปฐวี ทรรวรวิกร์) และน้องเจน (สิริยา คุ่มรักษา) ที่ผันตัวมาเป็นวัยรุ่นสร้างฟาร์มกับธุรกิจ “บ้านไข่ผ้า” ด้วยความที่พี่เชื่อนและน้องเจนเป็นคน สนใจอยากมีธุรกิจของตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ “ไข่ผ้า” ซึ่งเป็นพืชขนาดเล็ก เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ไว เก็บเกี่ยวบริโภคได้ 100% (Zero waste) และกำลังถูกผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย ทั้งพี่เชื่อนและน้องเจน เริ่มเห็นลู่ทางสานฝันธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัท ไทย วูล์ฟเฟีย จำกัด ที่รู้จักกันในนาม “บ้านไข่ผ้า” เป็นทั้งผู้เพาะเลี้ยงและจัดจำหน่ายไข่ผ้า บนเนื้อที่ขนาด 1 ไร่ ในซอยเอกชัย 119 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ไข่ผ้าจากบ้านไข่ผ้ารับรองความสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษ สามารถรับประทานได้ทั้งสดและปรุงสุกใส่ใจผู้บริโภคตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง ไข่ผ้าจะถูกเลี้ยงในระบบโรงเรือนแบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนทุกบ่อเลี้ยงใช้น้ำกรองระบบ RO (Reverse Osmosis) ที่มีการหมุนเวียนน้ำและฆ่าเชื้อด้วยแสง UV คอยตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำและอากาศในโรงเรือน รวมถึงให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของตัวไข่ผ้าทำให้ผลผลิตที่ออกมาสะอาดและมีคุณภาพ

ปัจจุบันผลผลิตของบ้านไข่ผ้ามีวางจำหน่ายมากมาย ทั้งไข่ผ้าสด ไข่ผ้าอบแห้ง นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นขนมไข่ผ้า คุกกี้ไข่ผ้า และพายผีเสื้อไข่ผ้า ในอนาคตภายในไตรมาสแรกของปี 2568 จะมีสินค้าในรูปแบบอาหารเสริมวางจำหน่ายเพิ่มในท้องตลาด อีกทั้งยังเปิดคอร์สเรียนรู้อีก “การเลี้ยงไข่ผ้าเพื่อสร้างอาชีพ และข้อควรระวังสำหรับผู้ประกอบการไข่ผ้า” อีกด้วย สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลช่องทางด้านล่าง

Facebook Page : บ้านไข่ผ้า by Thai Wolfia

Instagram : บ้านไข่ผ้า by Thai Wolfia

Line Official : @Thaiwolfia

Youtube : บ้านไข่ผ้า by Thai Wolfia Tel : 097 941 4939 (พี่เชื่อน) , 065 583 9150 (น้องเจน)





สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ระวังโรคและศัตรูข้าวในหน้าหนาว



จากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อากาศ ที่เย็นลง มักจะมีโรคและศัตรูข้าวจะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวเป็นจำนวนมาก

นางสาวชมพูนุช หน่อทอง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวในรายการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทาง สวท.ชัยนาท FM91.75MHz ว่า อากาศที่เย็นลงในปัจจุบัน ส่งผลให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ ข้าวก็คือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทที่ปลูกมากกว่า 80% หากเทียบกับสัดส่วน ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น ๆ โรคและศัตรูพืชของข้าวที่มักเกิดในฤดูหนาวได้แก่ ข้าวกระต๊อบหนาว ทำให้ต้น ข้าวชะงักการเจริญเติบโต แคระแกน ใบเหลือง จนอาจหยุดการเจริญเติบโต โรคไหม้ ซึ่งเกิดจากเชื้อรา ใบมี แผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล สามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ และ แมลงบั่ว ที่มีลักษณะคล้ายยุง มีกระบาดมากในระยะข้าวแตกกอหรือระยะกล้าข้าว การวางไข่ของแมลง ประเภทนี้จะทำลายจุดเจริญของข้าวแล้วจะทำให้ต้นข้าวและกอข้าวแสดงอาการแคระแกร็น เตี้ย ลำต้นกลม มี สีเขียวเข้ม ยอดที่ถูกทำลายไม่สามารถออกรวงได้ และทำให้ผลผลิตข้าวลดลงอย่างมาก

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรไม่ควรหว่านข้าวหรือปักดำข้าวถี่เกินไป แนะนำให้ใช้พันธุ์ข้าวที่ทนต่อสภาพ อากาศหนาว กำจัดวัชพืชรอบแปลงนาเป็นประจำ หมั่นตรวจแปลงนา และสังเกตความผิดปกติของต้นข้าว โดยใช้หลักการ “จัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” (Integrated Pest Management หรือ IPM) เพื่อเตรียม รับสถานการณ์ที่อาจสร้างความเสียหายต่อพืชได้อย่างทันที่

.....

เกษตรเขต 2 จับมือเกษตรจังหวัด 8 จังหวัด วางแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปี 2568 ในพื้นที่ภาคตะวันตก



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 1 / 2568 ณ ห้องประชุมตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี โดยนายสุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และนายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน

การจัดเวทีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจง ทบทวนทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานนโยบาย งานตามภารกิจ การวางแผนการปฏิบัติงาน และวางแผนขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 6 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วประเทศ หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วประเทศจังหวัด 8 จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี


กิจกรรมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย และการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ชี้แจง ทบทวน ทำความเข้าใจในงานนโยบาย งานภารกิจหลักของ

กรมส่งเสริมการเกษตร (Function) และงานในพื้นที่ (Area) ในการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การชี้แจง เน้นย้ำกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในประเด็นการขับเคลื่อนงานที่ต้องไปถ่ายทอดต่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และการสนับสนุนองค์ความรู้ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ประเด็น นโยบายสำคัญ/เร่งด่วน และการดำเนินงานด้านวิชาการ ระหว่างหน่วยงานภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และในช่วงบ่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางวิชาการหรือประเด็นที่เป็นปัญหา (Hot Issue) ในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนการเกษตรในพื้นที่ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม การระบาดของศัตรูพืช โรคพืช เป็นต้น

.....



**ร้อยเอ็ด จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมเกษตรกร  
อีสานเข้านี้ NBT UBON 201267**

 **News Nbt Ubon**   4   แชร์ 

การดู 23 ครั้ง 4 วันที่ผ่านมา #NBT #ร้อยเอ็ด #อีสานเข้านี้  
#ร้อยเอ็ด จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ส่งเสริมเกษตรกร อีสานเข้านี้ NBT UBON 201267  
#อีสานเข้านี้ NBT UBON 201267  
#NBTUBON 201267 ...เพิ่มเติม



จังหวัดลำพูน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเชิงรุก แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่



วันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม เทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีนางวิไล อุตส่าห์ เกษตรจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองลำพูน เกษตรอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลริมปิงและกำนัน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และพี่น้องเกษตรกร ประชาชน ที่มารับบริการในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่ง ของการให้บริการทางวิชาการ คำปรึกษาแนะนำและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญตามนโยบายการพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรสามารถเข้ารับบริการและได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน โดยเกษตรกรจะได้รับบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้าน ดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง บัญชี กฎหมายและอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งนับว่าเป็นการ นำบุคลากรและเครื่องมือทางการมาบริการพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดย

เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับบริการตามสถานที่ที่หน่วยงานตั้งอยู่ และสามารถรับบริการได้หลาย ๆ  
ด้านในคราวเดียวกัน

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  
นิทรรศการ การให้ความรู้ด้านวิชาการ คำปรึกษาแนะนำ และการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ การ  
สาธิตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

.....



เกษตรกรประจวบฯ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างเนืองแน่น



วันที่ 19 ธันวาคม 2567 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีนางคันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบฯ นายนิมิต วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

โครงการดังกล่าวเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกด้าน เป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่เกษตรกรถึงในพื้นที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กำหนดจัดงานตามรายไตรมาสปีละ 4 ครั้ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกยางพารา คลินิกเกษตรและสหกรณ์ และคลินิกอาหารสัตว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก มีเกษตรกรมาลงทะเบียนและรับบริการทางการเกษตรจากคลินิกในโครงการอย่างเนืองแน่น.

.....



เกษตรจังหวัดชัยนาทชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลตามรอบการผลิต เพื่อรับสิทธิ์สนับสนุน  
ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท



นางธารารัตน์ ไกลสิกรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท กล่าวในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพบประชาชน ทาง สวท.ชัยนาท FM91.75MHz ว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ค่าช่วยเหลือเก็บเกี่ยวชานนา” ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครัวเรือน ทุกชนิดพันธุ์ข้าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร และลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร

สำหรับจังหวัดชัยนาทมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวนกว่า 29,000 ครัวเรือน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวประจำปี รอบที่ 1 ปีการผลิต 2567/68 กับกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-Form ผ่านเว็บไซต์ [efarmer.doae.go.th](http://efarmer.doae.go.th) และแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือปลูกพืชทุกชนิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลตามรอบการผลิต เพื่อจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือต่าง ๆ จากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันได้ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ที่มีการประกาศภัยก็จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอให้แจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามความเป็นจริง การแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



